



ที่เด็ดกระตุ่น ศก.

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มองว่า "การกระตุ้น เศรษฐกิจในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลหรือในช่วงไตรมาส ที่ 2-3 คาดว่าภาครัฐน่าจะมียอดออกมาเพียงมาตรการเดียว คือ การลงทุนโครงการของภาครัฐบางส่วน ซึ่งคงจะมีการอัดฉีดเม็ดเงินออกมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียน ในช่วงเปลี่ยนผ่าน

เนื่องจากภาคการส่งออก ที่ได้มีการหารือร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์และทูตพาณิชย์ ทำให้รู้ว่าไม่สามารถทำ อะไรออกมาได้มากกว่านี้ และคงไม่ง่ายอย่างที่คิด ส่วนภาคการท่องเที่ยว ในไตรมาสที่ 2-3 ไม่ใช่ฤดูกาล ท่องเที่ยว ทำให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะไม่มีอะไรคึกคัก ขึ้นได้มากกว่านี้"

ที่มา : มติชน

เอกชนห่วงเสถียรภาพรบ.ใหม่

ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรานนท์ รองประธาน กรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า "ในภาวะ ที่เศรษฐกิจโลกไม่ดีแบบในปัจจุบัน หากเศรษฐกิจ ไทยยังไม่ดีอีก ก็จะกระทบกันไปหมด คนไทยไม่ กล้าลงทุนเพิ่มหรือเลือกลงทุนที่จำเป็นจริง ๆ ต่างชาติไม่มาลงทุนเพราะกลัวความไม่แน่นอน หรือ อาจมีประเทศอื่นที่นำลงทุนมากกว่า ความน่ากังวล คือโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ประเทศไทยจะเตรียม รับมือความเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร โดยเฉพาะหัวเรือ ใหญ่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ จะมองเรื่องนี้อย่างไร และจะเดินหน้าประเทศอย่างไร แต่ตอนนี้ยังมอง ไม่เห็นภาพว่าจะออกมาแบบไหน"

ที่มา : มติชน

จัดตั้ง “รัฐบาลใหม่” ยังอึมครึม

“ทุนภูธร” ชะงักลงทุน

ชีสุญญากาศยืงนาน ศก.ยืงแย่

“ว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรานนท์” ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เปิดเผยถึงภาพรวม เศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคกลางหลังจากมีการ เลือกตั้งว่า ยังคงทรง ๆ ไม่ได้ขึ้นนัก ต้องรอรัฐบาลใหม่ เท่านั้น โดยขณะนี้เหมือนสุญญากาศ ยืงนานยืงแย่

“วิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ” ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ กล่าวว่า ภาพรวม หลังการเลือกตั้งยังคงปกติ ส่วนที่มีความกังวลช่วง สุญญากาศนั้น มองว่าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ด้านการ ลงทุนที่มีการตัดสินใจแล้วคงต้องเดินหน้าต่อไป

“ประพันธ์ เตชะสกุลกิจกูร” ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า ขณะนี้ทุกคนยังจดจ่อเรื่องการเมือง และรอดู ว่าโอกาสข้างหน้าคืออะไร ซึ่งอาจจะมองภาพรวม มากกว่าสุญญากาศทางการเลือกตั้ง โดยเรียลเช็กเตอร์ ภาคธุรกิจยังคงดำเนินการตามแผนประจำปีต่อไป สำหรับบางส่วนที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับรัฐ ต้องรอ ผลราวเดือนพฤษภาคม แต่สิ่งที่กังวล คือ เรื่องการขึ้น ค่าแรงขั้นต่ำ จะมีลักษณะอย่างไร

“วัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ” ประธานคณะกรรมการ พัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่า หลังจาก การเลือกตั้งยังอึมครึมเหมือนเดิม ต้องรอหลังเดือน พฤษภาคมที่ กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ จะเห็นหน้าตาของการฟอร์มรัฐบาล ภาคเอกชนคาดหวังเพียงว่า ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจัดตั้ง รัฐบาล ขอให้ไม่มีเสียงข้างมาก สามารถที่จะบริหาร ราชการแผ่นดินไปได้

ที่มา : เว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจ